



บันทึกข้อความ

เลขที่	834
วันที่	7 มิ.ย. 2554
เวลา	15.00

ส่วนราชการ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี โทร ๓๐๓๕
 ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๔/ ๙ ๕๒๔ วันที่ 31 มี.ค. 2554
 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ มอบ วิจัย ครั้งที่ ๕

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

ด้วย โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี กำหนดให้มีการจัดการประชุมวิชาการ มอบ วิจัย ครั้งที่ ๕ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนคอนเวนชัน เซนเตอร์ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศของการวิจัย การสร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยและผลงานวิจัยใหม่ ๆ ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม นั้น

กองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชุม ชมการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ ๔ -๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จिंगสุทธีวงศ์)
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

เรียน อธิการบดี

- เพื่อเปิดนิทรรศการ
 นิทรรศการเปิดสัมพันธ์ผู้รับ

8 มิ.ย. 54

ปราสาทสีมพริ้ง

8/4/54

โครงการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 5

หลักการและเหตุผล :

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการโครงการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนนักวิจัยจากหน่วยงาน สถาบันอื่น ๆ ซึ่งผลจากการประชุมวิชาการดังกล่าวก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ในภาครัฐ เอกชน และชุมชน เกิดความคิดร่วมกันในการพัฒนางานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย ตลอดจนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยกระบวนการต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนและชุมชนได้รับทราบ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่สาธารณชน รวมทั้งเกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่กลุ่มนักวิจัย กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 4 ในปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมาและนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ภายในปี พ.ศ. 2557 กองส่งเสริมการวิจัย ฯ ร่วมกับกองบรรณาธิการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (REB) ได้เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องมีการประชุมทางวิชาการ “มอบ. วิจัย ครั้งที่ 5” เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัย และบรรลุตามเป้าหมายของนโยบายและแผน ฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนนักวิจัยจากหน่วยงาน สถาบันอื่น ๆ
2. เพื่อให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่สาธารณชน

กลุ่มเป้าหมาย :

นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 300 คน

กำหนดการดำเนินงาน :

4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการในภาครัฐ เอกชน และชุมชน ก่อให้เกิดความคิดในการพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต
2. การเผยแพร่งานวิจัยให้ประชาชนและชุมชนได้รับทราบ ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย